

ด่วน

เลขที่ ม.ธ.ป. ๖๑/๒๕๕๖



มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ
๓๐๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมเข้าชี้แจง กรณี กสทช. กล่าวเท็จพาดพิงถึงเครือข่ายวิทยุของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

เจริญพร ดร.ปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบเครื่องส่งของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯสวนแสงธรรม

ด้วยปัจจุบัน เครือข่ายวิทยุของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งก่อตั้งโดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาและต้องการรับฟังธรรมะจากพระกรรมฐานสายหลวงปู่มีน ภูริทัตโต และได้ถวายให้หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยประชาชนยังเป็นผู้บริจาคค่าใช้จ่ายของสถานีแต่ละแห่งเอง จึงจัดว่าเป็นสถานีวิทยุของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยดำเนินงานมานานร่วม ๑๐ ปี ทั้งนี้ เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศจาก กทช.ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดย กทช.ได้ยอมรับให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯใช้มาตรฐานทางเทคนิค ๓.๓.๔ สำหรับวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่ถูกจำกัดรัศมีการกระจายเสียง แต่บัดนี้ กสทช.กลับเพิกเฉยต่อคำขออนุญาตประกอบกิจการของมูลนิธิฯ ทำให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง โดยไม่มีโฆษณาเพื่อหากำไรในทางธุรกิจแม้แต่วันที่เดียวนับตั้งแต่ตั้งสถานี ที่สำคัญไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจรัฐหรืออำนาจทุนซึ่งถูกต้องตามหลักการสากลของวิทยุภาคประชาชน แต่สும்เสี่ยงจะถูกกลั่นแกล้งจาก กสทช. ให้มีสภาพเป็น "วิทยุเถื่อน" ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้ กสทช. เร่งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ.

โดยที่ กสทช. นอกจากจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กสทช.ยังกล่าวมั่วสวาทต่อกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยอ้างว่า สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม ออกอากาศด้วยกำลังส่งถึง ๑๐,๐๐๐ วัตต์ และรบกวนวิทยุการบิน คำกล่าวเช่นนี้จัดเป็นมั่วสวาทที่ร้ายแรงเพื่อมุ่งทำร้ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ให้เกิดความเสียหายและปราศจากความน่าเชื่อถือในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากผลของการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กสทช. ปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า วิทยุเสียงธรรมฯ ที่มีกำลังส่ง ๑๐,๐๐๐ วัตต์ กลับไม่มีการรบกวนวิทยุการบินแต่อย่างใด

ประการสำคัญ โดยข้อเท็จจริงวิศวกรประจำบริษัทวิทยุการบินได้แจ้งว่า การรบกวนวิทยุการบินนั้นสามารถเกิดขึ้นจากเครื่องส่งวิทยุที่มีกำลังส่งเพียง ๕ - ๓๐ วัตต์ และแม้แต่สถานีวิทยุรายเดิมมีความชำนาญเป็นเวลาหลายสิบปีก็ยังเคยส่งสัญญาณรบกวนวิทยุการบินอย่างรุนแรงมาแล้วโดยไม่สามารถแก้ปัญหาการส่งสัญญาณรบกวนวิทยุการบินได้ด้วยตนเอง ในที่สุดก็ต้องขอความอนุเคราะห์ช่างเทคนิคจากกิจการวิทยุ

การบินเข้ามาช่วยจึงจะสำเร็จ นอกจากนี้คำกล่าวที่ว่า เรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ของ กสทช.มีไม่เพียงพอ นั้น ยิ่งฟังไม่ขึ้นและไม่เป็นเหตุผลที่ดีเลย เนื่องจาก กสทช.เป็นองค์กรของรัฐที่มีเงินงบประมาณมหาศาล และมีอุปกรณ์การตรวจวัดต่างๆ ที่ทันสมัยจากต่างประเทศครบครัน มิได้ใช้การตรวจสอบด้วยการเดินเท้าหรือนำไขควงเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมในสถานีวิทยุทุกแห่งก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

การที่ กสทช.กล่าวพาดพิงถึงมูลนิธิเสียงธรรมฯ ต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จนี้ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ที่ก่อตั้งโดยองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน นอกจากนี้กรรมการส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯ ยังเป็นบรรพชิตที่พร้อมด้วยคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับแก่คณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ยังอยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกด้วย และนอกจากความเสียหายดังกล่าวแล้ว ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ที่ผิดกฎหมายหลายประการเช่นที่ว่านี้ ยังส่งผลให้เกิดการลิดรอนประโยชน์สาธารณะอันพึงมีพึงได้ที่ประชาชนและประเทศชาติเคยได้รับตลอดมากกว่า ๑๐ ปี และน่าจะได้รับการสนับสนุนให้ยืนยาวต่อเนื่องไป กลับกลายเป็นต้องถูกลิดรอนให้สูญเสียเพราะถูกกลั่นแกล้งจาก กสทช.ที่จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหวังมุ่งทำร้ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ปรากฏชัดเจนหนักยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะโดยนิตินัยด้วยการปิดบังอำพรางผลการศึกษา “วิทยุชุมชนเชิงประเด็น” หรือโดยนิตินัยด้วยการเตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวมิให้ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายได้บัญญัติ จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงเจตนาจะกลั่นแกล้งรังแกเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ให้ต้องกลายเป็นวิทยุเถื่อน ที่กสทช.สามารถสั่งปิดและจับกุมได้

โดยที่การมุ่งทำร้ายด้วยคำพูดเท็จที่ปราศจากมูลความจริงเช่นกรณีนี้ กสทช. ได้กล่าวไว้กับ ดร.ปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ จำเป็นต้องขอเข้าปรึกษาผู้ใหญ่ในสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า สมควรมีหนังสือชี้แจงหรือไม่ หรือควรปล่อยให้วาระกรรมในพระพุทธศาสนารุมทำร้ายผู้กล่าวถ้อยคำมั่วสาบสูญด้วยกรรมของผู้กระทำเสียเองจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อองค์กรที่องค์หลวงตาฯ ก่อตั้งซึ่งเปรียบเสมือนทำร้ายองค์ท่าน ทำความเสียหายต่อคณะสงฆ์กรรมการผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย และต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์ ซึ่งพฤติการณ์ที่ร้ายแรงดังกล่าวย่อมสะท้อนกระหน่ำเข้าสู่ กสทช. เสียเองว่า กำลังมุ่งทำร้ายสถาบันหลักที่สำคัญของชาติอย่างหนักหน่วงรุนแรงยังความเสื่อมเสียมัวหมองมาสู่รากฐานอันสำคัญของชาติเพียงเพราะมุ่งกล่าวคำเท็จ

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน และ กรรมการสิทธิมนุษยชนทุกท่าน ได้โปรดให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ทั้งในการใช้สื่อของภาคประชาชน และในการรับฟังสื่ออันเป็นประโยชน์สาธารณะ ซึ่งสมควรจะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องทุกฉบับแล้ว ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่คณะกรรมการสิทธิฯ ตั้งให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษยิ่งกว่าองค์กรใดๆ ซึ่งปฏิญญาสากลเหล่านี้ก็ยิ่งให้ความสำคัญอีกชั้นหนึ่งด้วย และหากท่านพิจารณาแล้วเห็นควรให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ นำเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆ เข้ามาชี้แจงยืนยันความจริง ทางมูลนิธิเสียงธรรมฯ ก็พร้อมดำเนินการได้ในทันที

จึงเจริญพรมมา เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอเจริญพรมมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมหากษัตริย์ไทย)

กรรมการมูลนิธิเสวยธรรมเพื่อประชาชน

ทำการแทนประธานมูลนิธิเสวยธรรมเพื่อประชาชนฯ

ประสานงาน : ๐๘๑ - ๘๐๑๖๑๔๑

๕๐/๑๖
๙๐๘๗
๒๕/๖/๙๖